
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

เม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์  คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๓. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข  รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.สมบัติ  สิงฆราช  รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์  รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.มาโนชย์  นวลสระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๓. อ.ดร.ปภากร  สุทธิภาศิลป์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๔. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๖. อ.วินัย  ไชยวงศ์ญาติ  คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๗. อ.ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

แห่งเอเชีย (adiCET) 
๑๘. ผศ.เกษรา  ปัญญา  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๙. นางสุนี  พนันตา  ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๐. นางประไพ  ปรีชา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๑. นางสาวกมลรัตน์  แสนใจงาม  ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๒. อ.พูนรัตน์  แสงหนุ่ม รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๓. อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๔. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ 
๒๕. อ.ดร.พรรณี  สุวัตถี อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
  



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ กิจกรรม CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY 
   HALF MARATHON 2018 
 
 ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY HALF MARATHON 2018” ในวันอาทิตย์  
ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
ดังน้ี 

๑. ต้องการให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ออกกําลังกายและทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน  

๒. เพ่ือจัดหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๓. เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการออกกําลังกาย และตระหนักถึง

ความสําคัญของการออกกําลังกายซึ่งเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
๔. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า  

 
 ทั้งน้ี ได้กําหนดกลุ่มประเภทและรุ่นอายุไว้ดังน้ี 

 
 
 
  



๔ 
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 ค่าสมัครและสิทธิประโยชน์ 
 

 
 
โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้มีผู้สมัครเกือบ ๑,๐๐๐ คน ซึ่งเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
จํานวน ๕,๐๐๐ คน จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนเป็นเกียรติร่วมงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกคน โดยเฉพาะอาจารย์ ว่าที่เรือตรี
อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ที่ให้ความกรุณาขอพระราชทานถ้วยรางวัล
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของกิจกรรมน้ี ประกอบกับ
การว่ิงครั้งน้ีเป็นการว่ิงในพ้ืนที่ปิดซึ่งเป็นเส้นทางในศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทําให้สามารถ
ควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมได้ และถือโอกาสประชาสัมพันธ์ศูนย์แม่ริม ให้ประชาชนท่ัวไป 
ได้รู้จักอีกทางหน่ึงด้วย หากกิจกรรมครั้งน้ีประสบความสําเร็จ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
หวังว่าจะจัดเป็นกิจกรรมประจําปีและต้ังใจที่จะให้เป็นงานว่ิงที่ดีที่สุดของภาคเหนือต่อไป  
 ในการน้ีจึงขอขอบคุณคณะกรรมการในการจัดงานทุกคนที่กรุณาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  
และต่อจากกิจกรรมการว่ิงครั้งน้ีจะมีการแข่งกีฬาเปตองและจักรยาน ชิงถ้วยพระราชทานต่อไป  
 
 ที่ประชมุมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 
   ๑)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ควรนําเสนอโครงการน้ีไปยังสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
โดยมุ่งเน้นให้มีการว่ิงเพ่ือต่อต้านยาเสพติด เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกทางหน่ึง ซึ่งตนเอง 
จะช่วยประสานงานในฐานะที่เป็นกรรมการอยู่ใน ป.ป.ส. ด้วย 
   ๒) การว่ิงมาราธอนน้ันเคยมีการเสียชีวิตของนักว่ิงหลายคนเน่ืองจากเกิดอาการ 
หัวใจวาย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยไม่ควรประมาทโดยเด็ดขาด เน่ืองจากสนามว่ิงของมหาวิทยาลัยไม่เหมือนสนามว่ิง 



๕ 
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ที่อ่ืน เพราะมีเนินค่อนข้างมาก จึงควรประสานโรงพยาบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนเก่ียวกับรถพยาบาลไว้ให้
เรียบร้อย โดยเฉพาะบริเวณเนินต่าง ๆ ทุกจุดต้องมีหน่วยพยาบาลไว้คอยช่วยเหลือในเบ้ืองต้น ไม่ควรให้ม ี
การเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเพราะจะเกิดผลกระทบตามมาภายหลัง 
   ๓) ควรเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้ดี จะต้องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการ 
โดนรถเฉี่ยว รถชน ต่าง ๆ  
     ๔) การปล่อยตัวนักกีฬาถือเป็นสิ่งสําคัญมาก ประธานในพิธีที่จะดําเนินการปล่อยตัว
นักกีฬาน้ัน ไม่ควรใช้เวลาในการพูดนานเกินไป เวลาที่เหมาะสมไม่ควรเกินสามนาที 
   ๕) มหาวิทยาลัยควรเร่งประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ได้จํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันตามเป้าหมาย 
และต้องเตรียมสวัสดิการนํ้าด่ืมไว้ให้เพียงพอต่อจํานวนนักกีฬา 
   ๖) มหาวิทยาลัยควรประสานงานและติดต่อสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย เพ่ือรับรอง
สถิติการว่ิงในคร้ังน้ี ซึ่งเป็นการยกมาตรฐานการว่ิงมาราธอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เน่ืองจากนักว่ิง
ส่วนใหญ่ต้องการเก็บสถิติของตนเองไว้ 

๒. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่ากิจกรรมน้ี
ควรเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเน่ืองทุกปี และตนเองจะประสานกับสมาคมนักว่ิงเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทยว่าจะ 
ให้ความอนุเคราะห์หรือช่วยเหลือในเรื่องอะไรได้บ้าง  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
  

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๒.๑ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงนิประจําตําแหน่ง  
จํานวน ๑ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ อาจารย์ประจํา
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน  
๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑” และตํารา เรื่อง “เทคนิค 
การทําหุ่นจําลอง” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ ที่ได้สร้างสรรค์
งานวิชาการให้กับภาควิชา มหาวิทยาลัย และสังคม   
  



๖ 
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 ๑.๒.๒ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน ๕ ราย  
พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง 
บริหารในส่วนที่เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งไปด้วย ซึ่งเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระสามปี (วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓) ทําให้ตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา  
๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 บัดน้ี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เรียกประชุมผู้ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ประกอบกับ
ความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง 
คือ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารที่ได้รับเลือกดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.๑ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑  



๗ 
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๑.๓.๒ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
 ๑) ฉบับปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ๒) ฉบับปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และฉบับปีที่ ๒  
ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และ 
มติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑ วันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ และฉบับปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  

ที่ประชุมได้ขอแก้ไขดังน้ี  
๑. หน้า ๓ บรรทัดที่ ๓๕ ๓๖ และ ๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม ““...The 138th IIER international conference held in Taipei, Taiwan” 

จัดโดย International institute of engineering and researchers ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่...” 
 เป็น ““...The 138th IIER inInternational conConference held in Taipei, Taiwan” 

จัดโดย International inInstitute of enEngineering and reResearchers ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 
ระหว่างวันที่...” 

๒. หน้า ๘ บรรทัดที่ ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “ของเน้ือหาสาระ การดําเนินการ และเทคนิคต่าง ๆ” 
 เป็น “ของเน้ือหาสาระการจัดการ การดําเนินการงาน และเทคนิคต่าง ๆ” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๒.๒ เป็นวาระลับ เพ่ือให้การประชุม
ดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปไว้ในวาระท้าย โดยขอยกระเบียบวาระที่ ๒.๓ และ ๒.๔ ขึ้นมา
พิจารณาก่อน และจากน้ันดําเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระที่เหลืออยู่ตามลําดับต่อไป  



๘ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ ๒.๒ ไปไว้ในวาระท้าย โดยให้นําระเบียบวาระที่ ๒.๓ และ ๒.๔ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน และจากน้ันดําเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระที่เหลืออยู่ตามลําดับต่อไป 
 
 ๒.๓ รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 ๒.๔ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  

ที่ประชุมได้ขอแก้ไขดังน้ี  
๑. หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...ซึ่งหากดําเนินการแก้ไขไม่ทัน หากทําให้เป็นที่ระคายเคือง...” 
 เป็น “...ซึ่งหากดําเนินการแก้ไขไม่ทัน หากอาจทําให้เป็นที่ระคายเคือง...” 
๒. หน้า ๖ บรรทัดที่ ๒๗ และ ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

 จากเดิม “...เหตุเพราะเป็นการประชุมลับ ความลับน้ีมีโทษทางอาญาด้วย...” 
 เป็น “...เหตุเพราะเป็นการประชุมลับ การนําความลับไปเปิดเผยเช่นน้ีถือว่าเป็นความผิด

มีโทษทางอาญาด้วย...” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๑ ตามท่ีแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 
๓.๑ การตรวจสอบกรณีมีผู้เผยแพร่เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข่าวโดยสํานักข่าว 
อิศรา ทางเว็บไซต์ www.isranews.org/isranews-scoop/65738-report03_65738.html และ www.isaranews.org 
/isranews-news/65738-new_65732.html ซึ่งเป็นข้อมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 



๙ 
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เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อันเป็นเอกสารช้ันลับมากทําให้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งน่าเช่ือได้ว่าเป็นการกระทําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เน่ืองจากเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเป็นเอกสารพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมลับ 

ในการน้ีการกระทําดังกล่าวของบุคคล และ/หรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นความผิดทางวินัยจรรยาบรรณ 
และกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติว่าควรนําเรื่องของการเผยแพร่ข่าวของสํานักข่าวอิศราที่ได้ปรากฏขึ้นน้ัน นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมครั้งต่อไป  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเพ่ือหาผู้กระทํา
ความผิดและดําเนินการตามกฎหมายต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องพิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่งหัวหน้างานนิติการ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ให้ความเห็นว่า “ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารตามความในมาตรา ๑๕  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้กําหนด 
เรื่องดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมเป็นช้ัน “ลับ” ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ จึงเป็นข้อมูล “ลับ” กรณีดังกล่าวเมื่อสงสัยว่ามีบุคคลใด
ละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้าเพ่ือหาตัว
ผู้กระทําผิดมาลงโทษ” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าที่หัวหน้างานนิติการให้ความเห็นมาน้ีใช่หรือไม่ 
เน่ืองจากข้อ ๓๐ ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ว่า “เมื่อสงสัยว่า
บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารได้รู ้หรืออาจรู้ ถึงข้อมูลข่าวสารลับ หรือเมื่อสงสัยว่า 
มีการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไม่ชักช้า” น้ัน กรณีน้ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนได้รับแจกเอกสารดังกล่าว จึงไม่ถือว่า 
เป็นการละเมิดเอกสารลับดังกล่าวแต่อย่างใด แต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมด  
และความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว จึงเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าจะดําเนินการประชุมโดยยึดถือ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์เช่นน้ีขึ้นสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไร มีมติอย่างไร และจะดําเนินการทางคดีอาญาหรือไม่  
สภามหาวิทยาลัยไม่ใช่นิติบุคคลแต่มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติมอบมหาวิทยาลัย 
ไปดําเนินการแจ้งความ หรือแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่สภามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณา โดยความเสียหายได้เกิดขึ้นกับสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปเรียบร้อย
แล้ว โดยส่วนตัวได้ติดตามสิ่งที่นําไปลงข่าวและเห็นว่าถึงแม้ในข่าวจะไม่มีการระบุช่ือ แต่ในหนังสือลับมาก 
ได้ระบุช่ือไว้ทั้งหมด นอกจากสํานักข่าวอิศราจะนําไปลงแล้วยังมีการนําข่าวของสํานักข่าวอิศราไปเผยแพร่ทาง
โซเชียลมีเดียอีกด้วย ซึ่งมีผู้ที่นําไปเผยแพร่ต่ออย่างน้อยสองคน ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงและเสียหาย
จึงได้ดําเนินการแจ้งความท่ีสถานีตํารวจไว้เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการทาง
อาญาต่อไป อีกทั้ง หากจะพิจารณาดําเนินการทางจรรยาบรรณก็สามารถกระทําได้ 



๑๐ 
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๒. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอประเด็นให้
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและมีมติ ดังน้ี 

๑) การกระทําผิดวินัยในส่วนของมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยต้องเร่งดําเนินการ 
ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการดําเนินการทางวินัยต่อไป 

๒) การกระทําความผิดอาญา มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีอาญา
เพ่ือหาผู้รับผิดชอบในเรื่องน้ี ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะต้องดําเนินการสอบสวนในขั้นตอนต่อไป  
   ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาดําเนินการและมีมติในเรื่องน้ี หากปล่อยเป็นเช่นน้ี
ต่อไป ก็จะละเมิดกฎหมายกันไม่มีที่สิ้นสุด  

๓. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาตนเองเคยดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยหน่ึง  
ได้เคยนํามติสภามหาวิทยาลัยไปเผยแพร่อย่างเปิดเผยโดยการเขียนด้วยลายมือตนเอง และตีพิมพ์เพ่ือแจกจ่าย
เป็นเอกสารพร้อมกับลงนามไว้เรียบร้อย ในสมัยน้ันมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยนําประเด็นน้ีเข้าที่ประชุม  
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมได้พิจารณา
และให้ความเห็นว่าสิ่งที่ตนเองได้ดําเนินการน้ันเป็นการเขียนที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับสภามหาวิทยาลัย  
เป็นการเสนอเรื่องราวปกติ และที่ประชุมได้แจ้งตนเองว่าสามารถดําเนินการได้แต่ให้เป็นการเขียนที่ต้อง
รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งตนเองก็น้อมรับด้วยดี แต่ทุกวันน้ีสังคมเปลี่ยนไป  
ทุกวันน้ีไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้เขียน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการอย่างจริงจัง 
เพราะการประชุมสภามหาวิทยาลัยน้ันเป็นการประชุมสูงสุดขององค์กร จึงไม่ควรนําเรื่องลับไปเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน 

๔. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า  
การดําเนินการตามกฎหมายนั้นควรพิจารณาดําเนินการอย่างรอบคอบ เรื่องลับในที่น้ีต้องพิจารณาว่าลับ
สําหรับผู้ประชุมหรือไม่ การที่ผู้สื่อข่าวนําไปลงในสื่อต่าง ๆ น้ัน ไม่ใช่การถ่ายภาพจากหน้าเอกสารลับของการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย แต่เป็นเพียงเนื้อความ เนื้อข่าว ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การจะดําเนิน
คดีอาญาน้ันหากแจ้งช่ือผู้กระทําความผิดให้พึงระวังว่าการแจ้งความเท็จให้ผู้อ่ืนได้รับโทษทางอาญาจะเป็น
ผลร้ายหรือโทษหนักกว่า ในเบ้ืองต้นควรสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อสรุปเสียก่อน จึงควรศึกษารายละเอียดของ 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ดี  

๕. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การไป 
แจ้งความดําเนินคดีน้ัน มหาวิทยาลัยยังไม่ระบุว่าผู้ใดกระทําผิด รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมลับ 
ว่าได้มีการประชุมเมื่อใด มีผู้ใดร่วมประชุมบ้าง เอกสาร “ลับมาก” ที่ถูกนําไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน  
มีความเป็นมาอย่างไร ใครเก่ียวข้องบ้าง และเกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง  
โดยมหาวิทยาลัยต้องทําหนังสือไปร้องทุกข์เพ่ือให้พนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิด 
มาดําเนินคดีต่อไป อีกทั้งมีความผิดฐานละเมิดทําให้บุคคลที่ถูกกล่าวหา มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหลาย
ด้าน เช่น เสียเวลาในการประชุม เสียงบประมาณที่เป็นค่าเบ้ียประชุม เสียงบประมาณที่เป็นค่าเดินทาง ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยต้องเรียกร้องค่าเสียหายที่จะตามมาทั้งหมด ทั้งน้ี ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล่าวหา
ผู้ใดทั้งสิ้น เป็นหน้าที่และเทคนิคด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งสมัยน้ีมีความก้าวหน้าและทันสมัย
อย่างมาก และจะทําให้ทราบว่าสื่อได้นําข้อมูลไปลงข่าวได้อย่างไร แต่สภามหาวิทยาลัยจะต้องมีมติให้ไป
ดําเนินการแจ้งความเสียก่อน ซึ่งระยะเวลาของการดําเนินงานของตํารวจหากเป็นคดีอาญาทั่วไปใช้เวลา
ประมาณสามเดือน หากเป็นคดีโทษสูงอาจใช้เวลาสอบสวนประมาณหน่ึงปี แต่หากพนักงานสอบสวน สอบสวน



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ไม่พบผู้กระทําผิด ก็จะมีความเห็นงดการสอบสวนและส่งสํานวนไปให้อัยการว่าไม่ทราบผู้กระทําความผิดก็ถือว่า
พ้นผิดไป แต่โดยส่วนตัวน่าเช่ือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทํา
ความผิดได้ไม่ยาก 

๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) กล่าวว่า เน่ืองจาก ก.จ.ม. จะดําเนินการ
เฉพาะผู้ที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ซึ่งขณะน้ียังไม่ทราบผู้กระทําความผิดว่าเป็นใคร ดังน้ัน  
จึงต้องรอให้ได้ตัวผู้กระทําความผิดเสียก่อนจึงจะพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปได้ ส่วนตัวขอเสนอให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์เสียก่อน 

๗. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าควรฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายจากหนังสือพิมพ์ เพราะเป็นการเข้าข่ายจงใจประมาทเลินเล่อ แต่หากจะ
ดําเนินการทางอาญานั้น ตนเองขอสงวนความเห็นไม่เห็นด้วย 

๘. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา-
มหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความผิดทางละเมิดน้ันจะดําเนินการหลังจากการ
ดําเนินการทางคดีอาญาเสร็จสิ้นแล้ว  

๙. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า อาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ ต้องมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เห็นควรให้ดําเนินคดีอาญา 

๑๐. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า 
เน่ืองจากข้อมูลและข้อกฎหมายยังไม่เพียงพอ อีกทั้งการแจ้งความเพ่ือให้บุคคลได้รับโทษทางอาญามีผล
ร้ายแรง และหากจะไปแจ้งความจะแจ้งในลักษณะใดต้องพิจารณาจากการร่างคําร้องอีกคร้ังหน่ึง หากเป็นการ
แจ้งความเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับโทษทางอาญานั้นเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ แต่ในแง่ของจิตวิทยาอาจกระทําได้ 
ซึ่งตนเองจะทําบันทึกให้ความเห็นแย้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะระบุเหตุผลไว้อย่างชัดเจนต่อไป 

๑๑. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า อาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ เข้าใจผิด มหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งความว่าผู้ใดกระทําความผิดอาญา แต่เมื่อกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยพบว่ามีการนําเอกสาร “ลับมาก” ไปวันที่ประชุมถูกออกไปเผยแพร่ยังสื่อมวลชน แสดงว่า  
มีความผิดอาญาเกิดขึ้น ก็จําเป็นจะต้องส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทํา
ความผิดมาดําเนินคดีต่อไป  

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
สอบถามเกี่ยวกับกรณีการต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าการได้มาซึ่งกรรมการน้ันมีขั้นตอนอย่างไร และ
ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการ เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า หากพิจารณาจากกระบวนการน้ันค่อนข้างสําคัญ การนําเอกสารการประชุม
ที่เป็นช้ันความลับไปเผยแพร่ ตนเองคิดว่านอกเหนือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วยังมีผู้ที่เก่ียวข้องอีก 
ฉะน้ัน ที่มาของเอกสารเหล่าน้ันมาจากหลากหลายทาง ส่วนการดําเนินการเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ น้ัน  
หากเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนประเด็นที่จะไปแจ้งความดําเนิน 
คดีอาญาน้ันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ความหนักแน่นของเอกสาร พยานหลักฐาน ต้องระมัดระวัง 
อย่างมากเพราะเกี่ยวโยงกันทั้งหมด จึงเป็นห่วงเร่ืองกระบวนการทางอาญา แต่กระบวนการทางวินัยเป็นเร่ือง
ของมหาวิทยาลัย 
 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 จากน้ัน ที่ประชุมได้ดําเนินการลงมติโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
กรณีให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีอาญาเพ่ือหาผู้กระทําความผิด 
 

 ทั้งน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๒๒ คน ได้ดําเนินการลงมติ ผลการลงมต ิ
เป็นดังน้ี  

(๑) เห็นชอบ จํานวน ๑๙ คะแนน 
(๒) ไม่เห็นชอบ จํานวน ๒ คะแนน 
(งดออกเสียง จํานวน ๑ คน) 

  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีอาญาเพ่ือหาผู้กระทําความผิด 
 
 ต่อมาที่ประชุมได้ดําเนินการลงมติโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรณีเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
 

 ทั้งน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๒๒ คน ได้ดําเนินการลงมติ โดยผลการลงมติ 
เป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
   
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้เผยแพร่
เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารลับ) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑  
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
 ๔.๑.๑ การพิจารณาทบทวนและ/หรือแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การบริหารและการดําเนนิงานของโรงเรียนสาธติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ ศธ ๐๕๓๓.๒๑/ว ๘๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาให้มีการทบทวนและ/หรือแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เน่ืองจาก
มีข้อมูลในเชิงการบริหารจัดการหน่วยราชการส่วนงานภายในและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต 
เพ่ือเป็นหน่วยสําหรับการฝึกหัดครู และเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการให้กับคณะครุศาสตร์สําหรับการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังน้ัน การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตจึงควรยกเลิกการเทียบเท่าคณะ และให้อยู่



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม เป็นหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ ๐๕๐๓ (๓)/๓๔๐๔ – ๓๔๐๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งผลทบทวน
มติการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย... เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยสรุปว่า ตามท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ได้พิจารณาการจัดต้ังส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาแล้วมีความเห็นว่า กรณีการต้ังโรงเรียนสาธิตน้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือการฝึกหัดครู 
และเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการให้กับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สําหรับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
โรงเรียนสาธิตจึงต้องอยู่ในสังกัดคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เท่าน้ัน โดยอาจกําหนดให้โรงเรียนสาธิตมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาได้ แต่ไม่อาจกําหนดให้โรงเรียนสาธิตเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดังน้ัน  
การที่สถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังโรงเรียนสาธิตเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงไม่สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติให้แจ้งมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนสาธิตให้เป็นไปตามหลักการตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สกอ. จึงขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนสาธิตให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติฯ และตามมติ กกอ ดังกล่าว โดยให้รายงานแผนการดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว 
มายัง สกอ. ภายในระยะเวลา ๙๐ วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง เพ่ือจะได้นําเสนอ กกอ. ต่อไป จึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

๒. รองศาสตราจารย์  ว่ าที่ ร้ อยตรีสกล  แก้วศิ ริ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีแนวคิดและการบริหารโรงเรียนสาธิต 
ไม่เหมือนกัน และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอยากเรียนข้อมูลว่ายุคที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประสบความสําเร็จน้ัน เป็นยุคที่ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย เน่ืองจากบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่มีจํานวนมากเทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ หากดําเนินการเช่นเดิมโดยการนํารองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
คนหน่ึงไปบริหารโรงเรียนสาธิตเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างล้มเหลวเพราะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในปัจจุบันตาม
โครงสร้างใหม่ที่ ดําเนินการอยู่น้ันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและคาดว่าจะประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคต  
หากพิจารณาตามเอกสารที่ สกอ. แจ้งมาน้ัน เป็นการแจ้งเพ่ือทราบ มหาวิทยาลัยควรรับทราบและพิจารณา
ทบทวนว่าจะดําเนินการเช่นไรต่อไป 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าว
ว่า โรงเรียนสาธิตมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยลําดับ ในอดีตโรงเรียนสาธิตขึ้นอยู่กับคณะครุศาสตร์ 
ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก ต่อมาได้มอบหมายให้รองอธิการบดีคนหน่ึงรับผิดชอบและดูแล
โรงเรียนสาธิตซึ่งขณะน้ันโรงเรียนสาธิตค่อนข้างมีอิสระในการบริหารงานทําให้สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ในระดับหน่ึง จากน้ันมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารไปจนกระทั่งปัจจุบันได้มี
การพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตคร้ังใหญ่ และได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีความชัดเจนในการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ดังน้ัน โดยส่วนตัวเห็นว่าควรพิจารณาทบทวนและทําหนังสือ



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ตอบกลับไปยัง สกอ. ว่าได้รับทราบเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นของมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินการเก่ียวกับโรงเรียนสาธิตต่อไปว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไร 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ติดกับปัญหาเรื่องน้ีมาอย่างยาวนาน หลักการที่ สกอ. แจ้งมานั้น เป็น
หลักการที่ค่อนข้างโบราณไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ตนเองได้มีโอกาสฟังการนําเสนอโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี และได้รับทราบว่าคณะต่าง ๆ ในปัจจุบันมีทางเลือกในการ 
ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หลากหลาย การที่ สกอ. ออกหนังสือเพ่ือแจ้งเวียนให้กับหน่วยงาน 
ในสังกัดรับทราบน้ัน เน่ืองจาก สกอ. เองไม่ได้ประสบกับปัญหานี้โดยตรง แต่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสบกับ
ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการบริหาร ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตที่มีความคล่องตัวสูงและ 
ในขณะเดียวกันมีการบริหารจัดการที่ดี ดังน้ัน จึงควรมีหนังสือแจ้งกลับไปยัง สกอ. เก่ียวกับการประสบปัญหา
ในอดีตและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปัจจุบัน 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองขึ้นตรงต่ออธิการบดี 

๒) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นหน่วยงานในกํากับภายในของ
มหาวิทยาลัย ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย 

๓) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะ
เทียบเท่ากอง การบริหารงานอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะครุศาสตร์ 

๔) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเท่าสาขาวิชา อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะครุศาสตร ์

๕) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานภายใน อยู่ในกํากับ 
สภามหาวิทยาลัย 

๖) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

๗) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
๘) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นส่วนงานภายใน อยู่ภายใต้การกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
๙) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นหน่วยงานอิสระ อยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการ  
๑๐) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทําหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
๑๑) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัย มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ  
๑๒) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีฐานะเทียบเท่างาน อยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

   โดยจะเห็นได้ว่าการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ันมีหลากหลายรูปแบบ  
สําหรับของตนเองในฐานะที่เคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน มีความเห็นว่าการบริหารงานโรงเรียนสาธิตโดยให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์
คนหน่ึงลงไปดูแลโรงเรียนสาธิตน้ัน ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด เน่ืองจากไม่สามารถสั่งการอาจารย์ 
คณะครุศาสตร์ให้ไปดําเนินการจัดการเรียนการสอน การทดลอง และการทําวิจัยที่โรงเรียนสาธิตได้ แตกต่าง
กับปัจจุบันที่อาจารย์ทุกคณะสามารถเข้าไปจัดการเรียนการสอน การทดลอง และการวิจัยที่โรงเรียนสาธิต 
มากขึ้น เน่ืองจากมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นสูง ในอดีตจํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตในช่วงระยะเวลา
ที่อยู่ภายใต้คณะครุศาสตร์น้ันมีจํานวนไม่มากเหมือนกับปัจจุบันที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นต้นมา โดยมีข้อมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในช่วงระยะเวลา ๖ ปี ที่ผ่านมา ดังน้ี 
 

ปีการศึกษา จํานวน (คน) 
๒๕๕๕ ๕๗๐ 
๒๕๕๖ ๖๐๑ 
๒๕๕๗ ๖๑๒ 
๒๕๕๘ ๕๙๕ 
๒๕๕๙ ๖๔๒ 
๒๕๖๐ ๖๘๒ 
๒๕๖๑ ๗๑๕ 

 

   ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีแนวโน้มที่จะมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น จึงเห็นได้ถึงความ
แตกต่างของการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่
จะกลับไปพิจารณาทบทวนต่อไป 

๖. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า ตนเอง
เคยแสดงความคิดเห็นและไม่เห็นด้วยกับการแยกโรงเรียนสาธิตออกเป็นส่วนงานภายใน และในวันน้ี สกอ.  
ได้มีหนังสือแจ้งมาอีกครั้งหน่ึง หากพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วน้ันเข้าใจว่าเป็นปัญหาของการ
บริหารงานกับโครงสร้างการบริหารงานเท่าน้ัน ตามกฎหมายโรงเรียนสาธิตจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของคณะครุศาสตร์ 
เพราะเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่จะให้โรงเรียนสาธิตเป็นห้องปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์ ปัญหาอยู่ที ่
การบริหารจัดการควรแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ไม่ควรกระทบต่อโครงสร้างองค์กร ซึ่งไม่ถูกต้อง  

๗. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และดําเนินการแก้ไขปัญหาเชิงการบริหารซึ่งผลลัพธ์เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีมาโดยตลอด โดยส่วนตัวเห็นว่าควรดําเนินการและบริหารงานต่อไป แต่หากปัญหาอยู่กับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยที่ยังเห็นว่าการดําเนินการยังไม่ถูกต้องมหาวิทยาลัยต้องหาโอกาสพูดคุยกันเพ่ือทําความเข้าใจเชิง
บริหาร จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 

๘. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
กรณีน้ีเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของการส่งหนังสือจาก สกอ. ที่ กกอ. มีมติแล้วส่งผลกระทบต่อการทํางาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ หนังสือดังกล่าวเป็นมติของ กกอ. เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
แต่ส่งหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ แต่กระบวนการของมหาวิทยาลัย
กรณีส่วนงานภายในน้ันได้ดําเนินการไปค่อนข้างมากแล้ว และ สกอ. และ กกอ. ได้เคยรับทราบการต้ังโรงเรียน



๑๖ 
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สาธิตเป็นส่วนงานภายในมาแล้วหลายแห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะบริหารโรงเรียนสาธิตให้เป็นหน่วยงานภายในก็ได้
เพ่ือเลี่ยงจากการเป็นส่วนงานภายใน เมื่อครั้งคณะกรรมการฯ นําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาน้ัน ไม่ได้ขอเสนอเป็นส่วนงานภายในแต่อย่างใด แต่เสนอขอเป็นหน่วยงาน
ภายใน สุดท้ายสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าควรจัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยจึงกลับไป
พิจารณาดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการแจ้งไปยัง สกอ. เพ่ือทราบต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๐ แต่ สกอ. เพ่ิงจะมีหนังสือฉบับน้ีตอบกลับมาโดยลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตนเองเห็นว่าเป็นเพียง
ประเด็นของข้อกฎหมายที่ไม่ให้จัดต้ังเป็นส่วนงานภายใน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเพียงรับไปดําเนินการแก้ไข
ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวเท่าน้ัน ซึ่งเห็นว่าการจะนําโรงเรียนสาธิตกลับไปอยู่ในสังกัดคณะครุศาสตร์น้ันเป็นไป
ไม่ได้แล้ว คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาเรื่องน้ีมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าควรให้โรงเรียนสาธิตมาสังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้  
แต่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนว่าโรงเรียนสาธิตจะเป็นหน่วยงานประเภทใด เทียบเท่าอะไร  
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

๙. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่จัดต้ังโรงเรียนสาธิตว่าต้องการให้เป็นอย่างไรเป็นหลัก ซึ่งขณะน้ี
สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งน้ีที่มหาวิทยาลัยต้องพิสูจน์ให้ สกอ. เห็นว่า
การดําเนินงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดน้ันดีกว่าเดิมอย่างไร และที่สําคัญ มหาวิทยาลัยควรทํา
วิจัยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริหารงานตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว และการบริหารงานตามท่ี สกอ. ได้มี
หนังสือแจ้งเวียนมานั้นแตกต่างกันอย่างไร โดยเปรียบเทียบให้มีรายละเอียดครบทุกด้าน 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
กล่าวว่าเห็นด้วยกับการดําเนินการบริหารโรงเรียนสาธิตแบบในปัจจุบันที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์  
แต่ขอให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรเร่งเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
การจะเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาน้ันทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการไว้แล้วเช่นกันซึ่งต้อง
วางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบและชัดเจนในทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านงบประมาณและการเงิน เป็นต้น ประกอบกับจะต้องเป็นโรงเรียนสาธิตที่มีความแตกต่าง/โดดเด่น 
และมีคุณภาพกว่าที่อ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางแผนให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นโรงเรียน
แห่งการพัฒนาทักษะด้านการคิด  

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรรับฟังความคิดเห็นหรือมติ กกอ. ไว้บ้าง เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ในภาพรวมว่าเกิดประโยชน์
อย่างไร ตนเองเห็นด้วยในหลักการ แต่ยังกังวลเร่ืองของกระบวนการในการดําเนินการต่าง ๆ ส่วนตัวเห็นว่า
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนว่าจะดําเนินการอย่างไร จะแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว
หรือไม่ หรือจะมีความคิดเห็นแย้งส่งกลับไปยัง สกอ. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ กกอ. ได้กลับไปพิจารณาทบทวนกันอีก
ครั้งหน่ึง 
  



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑๓. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเมื่อ สกอ.  
มีหนังสือแจ้งเวียนมาเช่นน้ีมหาวิทยาลัยไม่ควรน่ิงเฉย ต้องมีประเด็นหรือดําเนินการเพ่ือให้มีมติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงจากส่วนงานภายในเป็นหน่วยงานภายใน เน่ืองจากภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อบังคับฯ 
ดังกล่าว ทําให้โรงเรียนสาธิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่จะกล่าวลอย ๆ ไม่ได้ จะต้องมี
งานวิจัยทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนและรองรับความคิดเห็นดังกล่าว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นน้ีอย่างจริงจัง โดยอาจมอบทุนวิจัยเพ่ือให้ดําเนินการวิจัยเรื่องน้ีโดยเฉพาะ  

๑๔. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยควรจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานที่แยกโรงเรียนสาธิตเป็นส่วนงานภายในเพื่อเป็นข้อมูลใน
ภาพรวมของแต่ละปี และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรณีที่จะเปิดการเรียน 
การสอนในระดับมัธยมศึกษา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีประสบการณ์ในการเปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งอาจมีข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ 

๑๖. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
สภามหาวิทยาลัยควรมีมติให้มหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ กรณีการเปลี่ยนฐานะของ
โรงเรียนสาธิตให้อยู่ในรูปแบบของหน่วยงานภายในที่ไม่ใช่ส่วนงานภายในเท่าน้ัน ส่วนเร่ืองการบริหารงาน 
ต่าง ๆ เช่น การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน ในขณะนี้ดําเนินการ
ด้วยความราบรื่น มหาวิทยาลัยไม่ควรเปลี่ยนระบบการบริหารดังกล่าว ในอดีตบุคลากรโรงเรียนสาธิตไม่มี
ความมั่นคงและความก้าวหน้า แต่ปัจจุบันทุกคนกําลังทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนตําแหน่งของตนเอง  

๑๗. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา-
มหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในฐานะประธาน 
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่า โครงสร้างโรงเรียนสาธิตอย่างเดิมน้ันมีปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล อาจารย์
โรงเรียนสาธิตไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ เพราะคุณวุฒิกับลักษณะของงานไม่สอดคล้องกับบริบท 
ของมหาวิทยาลัย ๒) ด้านงบประมาณและการเงิน ได้รับการจัดสรรน้อยมากไม่เพียงพอต่อการบริหารหรือ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ เน่ืองจากต้องอยู่ภายใต้คณะครุศาสตร์ ๓) ด้านการบริหารจัดการ การนํารองคณบดี
คณะครุศาสตร์ไปบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตน้ันทําให้การบริหารงานด้านต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ดังน้ัน ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว 

๑๘. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าควรศึกษาและสอบถามความคิดเห็นไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนในกรณีน้ีว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
  



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 ๔.๒.๑ อนุมัติให้ปรญิญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว  
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕๕๕ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ระดับปริญญาเอก ๕ คน   
 ระดับปริญญาโท ๑๘ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๕๓๒ คน 

   รวม ๕๕๕ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผูส้ําเรจ็การศกึษาครบถ้วนตามหลกัสตูร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาํนวน ๕๕๕ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ  
 

๔.๒.๒ การเสนอขอพฒันาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : Doctor of Education Program  
in Educational Administration หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย 
มีความประสงค์จะขอพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : Doctor of 
Education Program in Educational Administration หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต 
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการบริหารให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 มีจิตสาธารณะและมีทักษะ
ต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล  

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ
สภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ ๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

๑) นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลอะไรที่
จะเปิด โดยมีข้อมูลความต้องการของสังคมและจํานวนที่มีการผลิตอยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์และ 
ถ้าหากไม่พร้อมจะเตรียมการอย่างไร โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีพร้อมโครงสร้างหลักสูตร 

๒) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับไป
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน 

ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะก่อนการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยขออนุญาตให้อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ ในฐานะ
ประธานกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ให้ความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใดถึงย้อนกลับ
ไปใช้ช่ือหลักสูตรที่ในอดีตเคยมีการเลี่ยงใช้ช่ือหลักสูตร “การบริหารการศึกษา” ประกอบกับเมื่อพิจารณาจาก
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรดังกล่าว มุ่งเน้นผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วออกไปเป็นผู้บริหารเท่าน้ัน สําหรับครู 
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นจะไปเป็นผู้บริหารจะสามารถเข้ารับการศึกษาต่อได้หรือไม่ อีกทั้ง หลักสูตรน้ีควรเป็นหลักสูตรที่
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์มากกว่าบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อพิจารณาจากรายช่ือ ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วน้ันมีจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียง ๒ คน จากรายช่ือทั้งหมด ๘ คน อีกทั้งส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
มาแล้วค่อนข้างหลายปี หากจะเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลงานวิจัยย้อนหลังตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอฝากไว้เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ช้ีแจงว่า เหตุที่ใช้คําว่า 
“การบริหารการศึกษา” ในช่ือหลักสูตรน้ัน เน่ืองจากตนเองได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ สกอ. จึงได้เข้าใจ
แนวคิดว่า หากใช้คําอ่ืนที่ไม่ใช่การบริหารการศึกษา เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องเป็นหลักสูตร
ทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR : Human Resources) ซึ่งไม่มีความเฉพาะเจาะจง ประกอบกับหากใช้ช่ือ
หลักสูตรการบริหารการศึกษานี้เมื่อเข้าไปถึง สกอ. โอกาสท่ีจะได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. มีค่อนข้างสูง
เน่ืองจากเป็นช่ือหลักสูตรเก่า ไม่ใช่หลักสูตรใหม่ หลักสูตรน้ีมีจุดเด่นเรื่องของการบริหารการศึกษา จึงเป็น
เหตุผลของการใช้ช่ือหลักสูตรว่า “หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : Doctor of 
Education Program in Educational Administration หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒”  

 อีกทั้ง คณะครุศาสตร์กับบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกัน และได้ 
ข้อสรุปว่าเน่ืองจากคณะครุศาสตร์มีภาระงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี จึงขอให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป ส่วนเรื่องความพร้อมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้ัน อาจารย์แต่ละคนกําลังพัฒนาผลงานทางวิชาการของตนเอง 
เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ที่กําหนดไว้ 



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เห็นด้วยในหลักการที่จะเปิดหลักสูตรดังกล่าว แต่ควรพิจารณาช่ือหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ประกอบกับควรเปิดโอกาส
ให้กับกลุ่มในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เข้ามาศึกษาต่อได้  

๕. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในฐานะที่เคยได้รับมอบหมายจาก สกอ. ให้เป็นผู้ตรวจหลักสูตรบริหารการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยหลายแห่งซึ่งกําลังมีปัญหาและถูกเพ่งเล็งอยู่ในขณะนี้ จึงต้องการความม่ันใจว่า
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างแท้จริงในการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว 
โดยเฉพาะแผนการรับนักศึกษา ความต้องการของตลาด ความพร้อมด้านการเรียนการสอน การทําวิจัย  
เป็นต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาดําเนินการอย่างรอบคอบโดยไม่ให้เสียคุณภาพการศึกษา 

๖. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ช้ีแจงว่า ด้วยขั้นตอนน้ีเป็นเพียงขั้นตอนของการนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบที่จะไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป โดยรายละเอียดและกระบวนการต่าง ๆ  
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิน้ันจะนําไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ซึ่งจะพร้อมเมื่อไรยังไม่สามารถให้คําตอบได้
เพราะต้องไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตรก่อน คําว่าการบริหารการศึกษาน้ันไม่สามารถออกจากระบบการศึกษา
ของประเทศไทยได้ และยังคงเป็นความต้องการและเป็นวิชาชีพที่คุรุสภากํากับและพัฒนาอยู่ ส่วนภายหลังน้ัน
ได้มีการเลี่ยงคําไปใช้คําว่าผู้นําทางการศึกษา ผู้นําทางการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกระแสยุคโลกาภิวัฒน์
เท่าน้ัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจุดเด่นจากการเป็นวิทยาลัยครูซึ่งดําเนินการด้านการศึกษามาก่อน จึงควร
ที่จะต้องมีหลักสูตรในลักษณะเช่นน้ี ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนตามพระราโชบาย 
ในการผลิตและพัฒนาครู จึงเป็นอีกหน่ึงเหตุผลในการตัดสินใจให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่าวเน่ืองจากเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้การบูรณาการมากขึ้น 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นในการนําไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป ดังน้ี ๑) ควรเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างแท้จริง เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของข้อมูลให้มากย่ิงขึ้น ๒) การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สิ่งสําคัญคือผลงานวิจัยซึ่งเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง 
เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนต้องมีความพร้อม มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารการศึกษามากพอสําหรับการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาเอก 

๘. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาน้ัน 
มีความจําเป็นอย่างมากและเป็นหลักสูตรที่ควรจะเปิด เพราะปัจจุบันการเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร โดยเฉพาะ
บุคลากรที่สังกัด สพฐ. น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับปริญญาในระดับปริญญาเอก เน่ืองจากเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางที่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารได้ ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการนั้น
หากมองอีกแง่มุมถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทําให้อาจารย์มีแรงกระตุ้นในการทําผลงานวิชาการดังกล่าว และมหาวิทยาลัย
อาจจะเชิญอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามาเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือมาบรรยายให้กับนักศึกษา
ในการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 

๙. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมถึงเหตุผลที่มอบหลักสูตรน้ีให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล เน่ืองจากว่าต้องการ
อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ มีผลงานวิจัย เป็นที่ยอมรับของสังคม ถึงแม้ว่าหลักสูตรน้ีจะเกี่ยวข้องกับคณะ



๒๑ 
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ครุศาสตร์ และคณะครุศาสตร์มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมเพียงจํานวนหน่ึง แต่ด้วยต้องการให้หลักสูตรน้ี 
มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพ่ือเข้ามาช่วยกันพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพต่อไป 

๑๐. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
   ๑)   ช่ือหลักสูตรไม่ทันสมัยเท่าที่ควร โดยส่วนตัวเห็นว่าควรต้ังช่ือให้มีความทันสมัย 
มากย่ิงขึ้น เช่น “การบริหารการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายด้านการศึกษา 
ฉบับใหม่ที่จะออกมามีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้น้ี  
   ๒) รายวิชาในหลักสูตรดังกล่าวไม่น่าสนใจและไม่ทันสมัยเท่าที่ควร ควรมีรายวิชา 
ที่แปลกใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรในยุคปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เข้ามาบริหารการศึกษา หรือ DNA เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษาอย่างไร เป็นต้น  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา : Doctor of Education Program in Educational Administration หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

๔.๒.๓ การขอเปิดหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  

 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 : Master of Education Program in Teaching Thai  

(International Program) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

๔.๒.๕ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒.๖ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับจํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูร  

และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 



๒๒ 
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๔.๒.๗ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับจํานวนหน่วยกิต 
และคาํอธิบายรายวิชา STAT 4301 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหเุบื้องต้น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒.๘ การทบทวนชือ่หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจ 

และการค้าชายแดน (Bachelor of Business Administration Program  
in Cross Border Trade Business Management)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๓   พิจารณาแต่งต้ัง 
 

 
 ๔.๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้พ้นจากตําแหน่งด้วยการลาออก ต้ังแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 
๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน  
๙ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งฯ ที่นําเสนอ  
  ๒.  อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ประธานกรรมการ  
  ๓.  อนุมัติให้แต่งต้ังศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา และ ดร.นิพนธ์ คําพา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ  
  ๔. มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารไปพิจารณาเลือกกันเอง 
เพ่ือเสนอรายช่ือ จํานวน ๒ รายช่ือ  
  ๕. มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําไปพิจารณาเลือกกันเองเพ่ือเสนอ
รายช่ือเป็นกรรมการ จํานวน ๒ รายช่ือ  
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   ทั้งน้ี ให้ส่งรายช่ือกรรมการตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  - ไม่ม ี– 
 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 
  - ไม่ม ี– 
 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 
 ๔.๖.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ  

จํานวน ๓ ราย (วาระลบั) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๔.๖.๒ การทบทวนผลการพจิารณาผลงานวิชาการ จํานวน ๑ ราย (วาระลับ) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
๕.๑   คําพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๗/๒๕๕๘ 

กรณี คดีพพิาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี บ.๑๘/๒๕๖๑ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

  



๒๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๕.๒   สรุปการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย (วาระลับ) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  (ระเบยีบวาระที่ ๒.๒ และ ๒.๓ (วาระลับ)) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ การอุทธรณ์คาํสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วาระลบั) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๖.๒ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
สําหรบับคุลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๖.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง รับทราบการรับสมัครบคุคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ได้ดําเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ จึงขอนําเสนอ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ประเภทและเกณฑ์การรับผู้มีความพิการ) โดยไม่ระบุคณะและ
ประเภทความพิการ ซึ่งได้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ ดังน้ี  

 ๑ นักศึกษาทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสตูรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท 
 ๒ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ ๑๗,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 



๒๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 
 ๖.๔ รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

(ระเบยีบวาระที่ ๓.๑ และ ๓.๒ (วาระลับ)) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๖.๕ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
(ระเบยีบวาระที่ ๕.๑ (วาระลับ)) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๖.๖ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิม- 
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


